

ถว้ดีค้รับพ้ห้องวัดเชนต้หลยต้ทุกท้าน

วันนี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้รำพึงถึง **“พระกายและพระโลหิต”** ของพระเยซูเจ้าที่ปรากฏในรูปของขนมปังและเหล้าองุ่น พระวรสารวันนี้เล่าถึงพระเยซูเจ้าขณะที่ทรงรับประทานอาหารร่วมกันกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ ในวันปัสกาที่ห้องชั้นบน ที่พระองค์ได้ส่งศิษย์สองคนของพระองค์ให้มาติดต่อและจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า พระเยซูเจ้าทรงปรารภจะอยู่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันกับบรรดาศิษย์ วันนั้นพระองค์ทรงหยิบปังตรัสถวายพระพรและประทานให้กับบรรดาศิษย์ ตรัสว่า **“จงรับเถิดนี่คือกายของเรา”** และทรงหยิบถ้วยตรัสขอบพระคุณ รับประทานให้กับบรรดาศิษย์และทุกคนก็ดื่มจากถ้วยนั้น ตรัสว่า **“นี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก”**

พ้ห้องที่รัก เลือดและเนื้อของพระเยซู คือ ของประทานอันล้ำค่าที่พระองค์ประทานแก่เรา การฉลองพระคริสตวรกายจึงเป็นการฉลองที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเราคริสตชน..อย่างไร?



ในวันนี้พระศาสนจักรจัดให้มีพิธีกรรมที่พิเศษกว่าวันอาทิตย์ปกติ นอกเหนือจากการรับพระกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (ศีลมหาสนิท) ที่เป็นภาคสำคัญภาคหนึ่งในบูชามิสซา แล้วพระศาสนจักรจัดให้มี **“การแห่ศีลมหาสนิท”** เพื่อให้คริสตชนได้แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาต่อคุณค่าของชีวิตของบรุษผู้หนึ่งที่ได้ยอมสละชีวิตของตนจนหมดสิ้น เพื่อไถ่ชาวเราคนบาปให้ได้รับความรอด และ **“การเฝ้าศีลมหาสนิท”** ร่วมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้คริสตชนได้ใช้เวลาสักครู่ **“อยู่”** เฉพาะพระพักตร์พระองค์ พิศพ่งไบหน้าอึ้งงวมของพระผู้ทรงรักและเมตตามนุษย์อย่างเหลือล้น ภาวนาขอบพระคุณ และขอการอภัยโทษจากพระองค์สำหรับความบาปผิดของเราที่เป็นเหตุให้เกิดการตายเพื่อชดเชยบาปแทนเรา



พี่น้องที่รัก ศีลมหาสนิทที่เราแห่แหนกันในวันนี้ จะเป็นเพียงแผ่นปังธรรมดาเท่านั้น หากเราไม่มีความเชื่อ และจะไม่มี ความหมายใด ๆ ต่อชีวิตของเราเลย หากเรามองเพียงผ่าน ๆ โดยปราศจากการพิศพ่งผ่านรูปปรากฏ ไปให้ถึงพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าผู้มีพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และการเข้าไปรับพระกายพระโลหิตของพระองค์จะหมดความหมายสิ้น หากทุกครั้งที่เราก้าวเดินออกไปยังหน้าพระแท่นบูชา รับพระกายของพระองค์เพียงเพราะเป็นพิธีกรรมหนึ่ง หรือเพียงเพราะต้องทำตามหน้าที่ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน แต่ขาดความรักภักดีและยำเกรงพระองค์ ลืมเสียสิ้นว่า **เมื่อรับพระองค์เข้ามาในตัวเราแล้ว พระองค์ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราด้วย**

พี่น้องที่รัก ขอให้การแห่ศีลมหาสนิท ก็ดี การเฝ้าศีลมหาสนิทก็ดี และการรับศีลมหาสนิทในทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมบูชามิสซา

- **เป็นการยืนยันถึงความศรัทธา** ความเชื่อของเรามีต่อชีวิตที่ถูกถวายเป็นพลีบูชาของพระบุตรพระเจ้า

- **เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ** ต่อพระผู้โปรดประทานชีวิตของตนเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณหล่อเลี้ยงชีวิตเรา และประทับอยู่กับเรา นำเราสู่ชีวิตนิรันดร์ในสักวันหนึ่ง